






## THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN

<b>DENYS HICKEY</b>		
	Trọng tài viên và Luật sư, 39 Essex Street Chambers	
	London, Vương quốc Anh	
	<a href="mailto:denys.hickey@39essex.com">denys.hickey@39essex.com</a>	
	Ngôn ngữ: Tiếng Anh	
<b>Lĩnh vực chuyên môn</b>		
<b>Giải quyết tranh chấp thay thế, Tài chính Ngân hàng, Năng lượng, Vận tải đường biển</b>		
<p>Denys nổi tiếng với các vụ tranh chấp liên quan đến buôn bán hàng hoá, dầu và khí đốt cũng như các tranh chấp chung và về gian lận thương mại. Các công việc liên quan tới nguồn cung dầu và khí đốt bao gồm tư vấn về các thoả thuận FPSO, điều lệ cung ứng và thuê tàu LNG. Ông cũng đã cố vấn về các liên doanh xây dựng ngoài khơi, tài chính của các dự án lọc dầu, các tranh chấp liên quan đến các dự án dầu và khí đốt ngoài khơi, các hợp đồng đóng tàu, các vấn đề xác định lại mỏ dầu và các tranh chấp về xây dựng đường ống. Các vụ việc được xử lý bao gồm một phạm vi rộng lớn từ vận chuyển thông qua bảo hiểm, mua bán dầu và các tranh chấp hàng hóa khác cùng với các vấn đề kỹ thuật và các hợp đồng và tranh chấp về đóng tàu. Denys cũng đã giải quyết các tranh chấp của liên doanh và cổ đông với sự tan rã của liên doanh dầu, khí đốt, và xây dựng ngoài khơi. Denys cũng có nhiều kinh nghiệm về các tranh chấp liên quan tới vận chuyển và đóng tàu cũng như các vấn đề về bảo hiểm hàng hải và năng lượng.</p>		
<b>Kinh nghiệm trọng tài</b>		
<p>Denys Hickey đã có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm pháp lý, có uy tín lớn trong lĩnh vực trọng tài. Những công việc gần đây bao gồm cả việc đại diện cho các bên và đóng vai trò cố vấn trong các vụ trọng tài vụ việc và trọng tài theo quy chế ICC, SIAC, KLRCA, SCMA, LCIA, LME, UNCITRAL, GAFTA, FOSFA và LMAA. Ông thường xuyên làm trọng tài và là một Hoà giải viên được công nhận bởi CIARB. Ông là Thành viên Hội đồng Quản trị của Maxwell Chambers, và là Trọng tài viên tại SIAC, KLRCA, SCMA và London Metal Exchange (LME). Ông đồng thời cũng là Thành viên ban hội thẩm tại London Metal Exchange (LME).</p>		
<b>Quá trình đào tạo</b>		
<p>Cử nhân Luật, Manchester          Bằng cao học về Luật quốc tế công, Manchester          Practical Training Award (Tạm dịch Đào tạo thực tế về phán quyết), Gray's Inn, London</p>		

Học bổng Goldie, Gray's Inn, London  
Học bổng Band Trust Practical, Gray's Inn, London  
Cựu luật sư của Tòa án tối cao Anh và xứ Wales  
Cựu Cộng sự của Ince & Co LLP, London  
Thành viên của Viện Trọng tài Quốc tế (MCIArb)  
Thành viên của Viện Trọng tài Singapore (MSIArb)  
Hoà giải viên được chứng nhận của CIArb

### **Thành viên tổ chức nghề nghiệp**

Thành viên của Viện Năng lượng – London.  
Thành viên của Hiệp hội Trọng tài nhánh dầu và khí đốt – London.  
Thành viên Hội đồng Quản trị Maxwell Chambers – Singapore.  
Trọng tài viên tại AABD Brunei – Brunei.  
Trọng tài viên tại KLRCA – Kuala Lumpur, Malaysia.  
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).  
Phòng Trọng tài Hàng hải Singapore (SCMA).  
Cựu thành viên Hội đồng của Tổ chức Luật Hàng hải Châu Âu.  
Trọng tài viên VIAC.

### **Ấn phẩm đã xuất bản**

Nhiều tài liệu hội nghị về vận chuyển, thương mại quốc tế và năng lượng và các vấn đề pháp lý ngoài khơi cũng như luật cạnh tranh của Cộng đồng châu Âu.